



'รอยยิ้ม' คือเครื่องประดับที่งดงามที่สุดบนใบหน้า และยังเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกถึงความจริงใจ  
ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราควรต้องให้ความสำคัญก่อนจะเพียรรอยยิ้มที่มั่นใจ  
คือการมีสุขภาพฟันที่ดี และมีฟันที่เรียงตัวสวยงาม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรจะดูแลรักษาฟันให้  
ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้นการท้าวีเนียร์จึงเป็นนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ช่วยให้เรายิ้มอย่างเปิดเผยได้มากขึ้น



วีเนียร์ หรือ เฟสซิ่ง เป็นหัตถการบูรณะฟันที่  
ทันตแพทย์เลือกใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพฟันหน้าที่  
ไม่ดี เช่น ฟันเรียงตัวไม่สวยงาม ผิวเคลือบฟันไม่ดี  
สีของฟันดูไม่สวย ให้มีการเรียงตัวที่สวยงามยิ่งขึ้น  
ฟันขาวสวยงาม ส่งผลให้มีความมั่นใจในการยิ้ม  
มากขึ้น และไม่รู้สึกเขินอายเวลาออกสังคม ซึ่งวัสดุที่  
ใช้ในการท้าวีเนียร์นั้นมี 2 ชนิด คือ เรซินคอมโพสิต  
และเซรามิกวีเนียร์ โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิด ให้ความ  
สวยงาม และราคาต่างกัน เซรามิกวีเนียร์จะมีความ

สวยงามที่มากกว่า ไม่เปลี่ยนสี และทนทาน อยู่ได้  
ยาวนานมากกว่า 10 ปี

โดยการที่จะดูแลรักษาให้เซรามิกวีเนียร์อยู่ได้  
ยาวนานต่อเนื่อง หลังจากที่ทำไปแล้ว ควรแปรงฟันให้ดี  
ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน เพื่อป้องกันฟันไม่ให้ผุ ไม่กัด  
ของแข็งหรืออาหารที่แข็ง ไม่กัดเล็บ หรือกัดจุกของ  
ไม่สุบบุหรี เพราะจะทำให้เหงือกกรันได้ เลี่ยงอาหารมีสี  
เช่น ไวน์แดง กาแฟเข้มข้น ชา เพราะอาจทำให้ขอบ  
วีเนียร์หรือฟันธรรมชาติติดสีได้ และหากเป็นคนนอนกัดฟัน

ควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ เพื่อทำเครื่องมือกันกัดฟัน  
ในขณะที่นอนหลับ นอกจากนี้ควรหมั่นพบทันตแพทย์  
ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจการสบฟัน ซึ่งอาจจะมีการ  
เปลี่ยนแปลงได้

เซรามิกวีเนียร์ ถือเป็นนวัตกรรมทันตกรรมที่ช่วย  
ให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามยิ่งขึ้น และยิ้มได้อย่าง  
มั่นใจ ทำให้การยิ้มทุกครั้งแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้อย่าง  
เปิดเผยมากขึ้น



Art Dental Studio เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร Wave Place ชั้น G ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร.0-2655-0919, 092-416-5456, 061-519-6463 [f](#) Art Dental Studios Clinic [g](#) artdentalstudios

Art Dental  
studio

# Make your smile *The masterpiece of art*

## คุณกาญจน์ชนิตา กลศาสตร์เสนี

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘รอยยิ้ม’ คือเครื่องประดับที่งดงามที่สุดบนใบหน้า จึงไม่น่าแปลกใจที่ใครหลายคนต่างให้ความสำคัญในการที่จะมีซึ่งรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงสุขภาพสตรีท่านี่ ที่ไม่ว่าใครต่างได้รับรอยยิ้มที่สดใสจากเธอเสมอ กับ ‘คุณแอนท์ - กาญจน์ชนิตา กลศาสตร์เสนี’ สาวสังคมร่างเล็กที่เราต่างก็คุ้นหน้าเธอกันเป็นอย่างดี

“ส่วนตัวเป็นคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากมากค่ะ อะไรที่เกี่ยวกับฟันหรือสุขภาพช่องปากเราจะพิถีพิถัน และพิจารณาเป็นพิเศษเสมอ เพราะมีความคิดว่าถ้าฟันเราผุการเคี้ยวอาหารเราก็ไม่ปกติ การทานอาหารของเราคงไม่อร่อย (ยิ้ม)

“อีกอย่างเราโชคดีที่ตั้งแต่เด็กคุณแม่พาไปพบกับคุณหมอฟันเป็นประจำทุกๆ 6 เดือนอยู่แล้ว ทำให้เราโตมาแบบการพบหมอฟันเป็นเรื่องปกติ มีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอฟันมาตลอดค่ะ ปัญหาที่ตัวเองมีมาจากกรรทีเป็นคนชอบทานอาหารรสเปรี้ยว เพราะฉะนั้นฟันจะสึกเยอะกว่าปกติ นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ใกล้ชิดหมอฟันเป็นพิเศษ

“จนมามีโอกาสได้มาพบกับคุณหมอที่คลินิก Art Dental ก็รักษาที่นี้มาตลอด ไม่ได้เปลี่ยนเลยหลายปีแล้ว คือเราให้คุณหมอดูแลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการอุดฟัน ซูดหินปูน และปรึกษากับคุณหมอทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก อย่างเรื่องของการนอนกัดฟัน คุณหมอจะให้คำปรึกษาที่ดีมากค่ะ จนตอนนี้มาให้คุณหมอดูแลกันทั้งครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ และสามี เพราะเราไว้ใจคุณหมอนี้มาก ทุกๆ ท่านให้การรักษาและให้คำปรึกษาที่ดี และคุณหมอก็ไม่พาดินชัยเลย คุณหมอมะให้เราปรึกษาในกรณีที่เป็นจริงๆ ทำให้เราและครอบครัวประทับใจมากค่ะ

“นอกจากที่ Art Dental จะมีคุณหมอมือที่มีความสามารถแล้ว ในส่วนของคลินิกก็เป็นอะไรที่เราชอบมาก เพราะดูเป็นส่วนตัว สะอาด และเดินทางสะดวกมากๆ ค่ะ”

